

รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ระดับดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
๒	นางสาวรัชณี ชังคะจิตร	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
๓	นางสาวรัตนภรณ์ กิมาคม	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ

ระดับดีมาก

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นางสาววิรัช โต้ะหลี	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
๒	นางสาวคมขำ สุขมิ่ง	เภสัชกร	ชำนาญการ
๓	นางสาวพรทิพย์ นิลพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
๔	นางนอรา สัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๕	นางมัทธินิมา ยาบา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๖	นางรัตนภรณ์ แทนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๗	นายพงศ์ภพ วิเศษสิงห์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
๘	นางสาวโนรี อำนวยรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๙	นางสาวแรมรัตน์ พูลเทพ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
๑๐	นางสุนิสา ดำเนียม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๑๑	นางสาวพิมพ์วรรณ สังฆานาคิน	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
๑๒	นายศราวดี นาควงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๓	นายสมภพ สุวรรณกิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
๑๔	นางสาวกนกวรรณ กิมิเส	เภสัชกร	ชำนาญการ
๑๕	นายปรัชญา เสียมไหม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๖	นางสาวนัฐสิมา สามัญ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
๑๗	นางสาววันลี สารบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๘	นางสุชานันท์ วงศ์ศรีวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๑๙	นางสาวสุทินัน พรหมมาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๐	นายชาร์ฟ หลีมานัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๒๑	นายก่อเศษ หิมปอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๒	นางสาวชนนิกานต์ แซ่ไคว้	เภสัชกร	ชำนาญการ
๒๓	นางสาวยุวันดา บากา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๔	นางสาวนัชมาฮาล หลีดินชุด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๕	นางสาวสุดารัตน์ มองเหี้ย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๒๖	นางสาวชนิษฐา หยีหาสัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
๒๗	นางสาวสุลลวา สารีผืน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๒๘	นางสาววาริดา สลีผืน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๙	นางสาววันทนีย์ หลีเยาว์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๓๐	นางรสสุคนธ์ คุ่มบ้าน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๓๑	นางสาวจุฑารัตน์ ผอมสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๓๒	นางสาวพัฒนิตา แซ่ลิ้ม	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
๓๓	นางสดุดี ชื่นจิต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๓๔	นางสาวดรุณี ไสสนุ่ย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๓๕	นายธนีสร สุดสาย	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
๓๖	นายพิชัยยุทธ ไทวรกุล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
๓๗	นางสาวรุขมานีย์ มณีวิทย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๓๘	นางสาวสุวนีย์ ยาประจัน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
๓๙	นางสาวสุนัยนา ตำบลัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๔๐	นางสาวมัลลิกา ชายเหตุ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๔๑	นางสาวนุรอุยณี คชฤทธิ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
๔๒	นางสาวนุชยาหนี่ หมดโตะโส๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๔๓	นางสาวเฟรชชา มรรคาเขต	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
๔๔	นางสาวพาริดา หมดง๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๔๕	นางสาวนัฐญา มาลินี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๔๖	นางสาวสุนิสา ตุกังหัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๔๗	นางสาวนัจยวาร์ โต๊ะประดู่	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๔๘	นางสาวเมริน่า แกสมาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๔๙	นางสาวนุริลยุสนา มาลินี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๕๐	นางสาววรรณันท์ สง่าบ้านโคก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๕๑	นายอาหมัด โต๊ะหลัง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๕๒	นางสาวอารียา โภบแม็ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน